



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวลัคนา จุลแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้าน : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ภารกิจ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑.๒ การบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ</p>	สูง	<p>๑. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานบนมาตรฐานเดียวกันและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๓. ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เผยแพร่เอกสารข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ขณะเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้รับทราบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการออกคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๕. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p>

**แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ภารกิจ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ**

**ตารางที่ ๑** การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑.๒ การบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	<b>ความเสี่ยง</b> ๑. การดำเนินการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงการละเมิดกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน เช่น แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร ประเภท ค. อาจทำให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่ครบถ้วนตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่หลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐานหรือแนวทางเดียวกัน	๓	๔	สูง

**ตารางที่ ๒** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิด	๑. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานบนมาตรฐานเดียวกันและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ๓. ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน ๔. เผยแพร่เอกสารข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่เจ้าของหรือ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>มลพิษในฐานะเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑.๒ การบังคับการตามกฎหมายกับ แหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. การดำเนินการตรวจสอบ รวบรวม พยานหลักฐานข้อเท็จจริง การละเมิดกฎหมายของ แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน เช่น แหล่งกำเนิด มลพิษประเภทที่ดินจัดสรร ประเภท ค. อาจทำให้มีการ รวบรวมพยานหลักฐาน ได้ไม่ครบถ้วนตามหลักวิชาการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบและ บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องใช้ทักษะและ ประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจ มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่ หลากหลายไม่เป็นมาตรฐานหรือ แนวทางเดียวกัน</p>	<p>ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ขณะเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิด มลพิษ เพื่อให้รับทราบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุม มลพิษและขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้น จนถึงกระบวนการออกคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ</p> <p>๕. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p>